
Fundur Ungmennaráðs Hafnarfjarðar

131. Örfundur, haldinn í Hinuhúsinu

Þriðjudagur 23.janúar.2018 kl.14:00

Fundinn sátu: Sigríður Tinna, Þórhildur, Róbert Ísak, Donna Marí, Hekla 
Ýr 

Fundarstjóri: Hekla Ýr

Ritari: Hekla Ýr

1. Fundarstjóri næsta fundar

Þórhildur var valin fundarstjóri fyrir næsta fund

2. Umræða um ræðunámskeiðið Sýnud hvað í þér býr og 
heimsóknina í Hitthúsið

Þeir sem mættu voru ánægður með heimsóknina í Hitthúsið, krakkarnir 
sögðu að þegar þau eru kominn á aldurinn að þau mynud nota 
aðstæðurnar.

Varðandi ræðunámskieðið mismunandi skoðanir voru á því. Okkur 
fannst samt gaman að hitta Ungmennaráð Kópavogs.

3. Umræða um Ungmennahús í Hafnarfirði

Við teljum að það þurfi ungmennahús í Hafnarfirði og að skattstofan sé 
tilvalin staður í það. Skattstofan er miðsvæðis og auðvelt að koma í 
strætó. Það þyrfti starfsmann sem sér einkunnis um ungmennahúsið. Við 
kvetjum fræðsluráðið til að breyta Húsinu í ungmennahús og viljum við 



í ungmennaráði taka þátt í að koma með hugmyndir í uppbyggyngu 
þess. Væri frábært að fá endurgjöf frá fræðsluræaði

Funid slitið 14:25


